

## BÁO CÁO

### **Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020**

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020, căn cứ chương trình công tác năm 2020. Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

#### **I - KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

##### **1. Công tác thẩm tra và tham gia chuẩn bị 03 kỳ họp HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020**

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giúp Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra 11 nội dung trong các văn bản, tờ trình do UBND tỉnh trình, xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh giải quyết nhiệm vụ phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh.

Về chuẩn bị nội dung phục vụ 03 kỳ họp HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban đã tham gia phối hợp với các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh rà soát, xem xét chấp thuận đề nghị xây dựng các nghị quyết do UBND tỉnh đăng ký với Thường trực HĐND tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh Ban Văn hoá - Xã hội chủ trì phối hợp với các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan đã tiến hành thẩm tra 01 dự thảo nghị quyết về thông qua dự toán ngân sách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 lan rộng trình tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh; đã xây dựng kế hoạch và đang chuẩn bị thẩm tra 05 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020), bao gồm: Về hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh; một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống trên địa bàn tỉnh; cơ chế hỗ trợ một số Trung tâm văn hóa thể thao, dụng cụ luyện tập ngoài trời; một số chính sách

hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025; chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, phối hợp với các Ban thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 (thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội) trình tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh.

Hoạt động thẩm tra của Ban được thực hiện đúng theo luật định. Qua thẩm tra, Ban đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo giải trình những vấn đề chưa rõ, chưa thống nhất, đồng thời làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và tính khả thi của các vấn đề được thẩm tra. Sau thẩm tra, Ban đã xây dựng báo cáo kết quả thẩm tra, báo cáo Thường trực HĐND và gửi các đại biểu HĐND tỉnh. Báo cáo thẩm tra của Ban đảm bảo tính chính xác, khách quan, toàn diện, thể hiện rõ quan điểm, những vấn đề nhất trí, chưa nhất trí với nội dung thẩm tra, giúp đại biểu HĐND tỉnh có thêm căn cứ quyết định.

Bên cạnh đó, Ban đã phối hợp với Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra thực tế, xem xét trực tiếp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri ở một số đơn vị, cơ sở và tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh. Ban đã tham gia hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15, 16, 17 HĐND tỉnh.

Lãnh đạo và các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội tích cực tham dự hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV và trước kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức, chủ động cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri, họp Tổ đại biểu tại địa phương nơi ứng cử theo kế hoạch.

## **2. Hoạt động giám sát**

Sáu tháng đầu năm 2020, do tình hình dịch bệnh COVID-19 và thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, Ban đã chuyển nội dung giám sát chuyên đề trong 6 tháng đầu năm sang thực hiện vào 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã chủ động khảo sát, đi cơ sở nắm bắt tình hình quản lý và không tổ chức các lễ hội: tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyển dụng giáo viên Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh và tích cực

tham gia hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát đối với UBND các huyện, thành phố về tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; hoạt động giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài (vay lại Chính phủ, cấp phát từ ngân sách trung ương, viện trợ) và vốn đối ứng ngân sách tỉnh của các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ 2011 đến 31/3/2020.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban tích cực tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh, chỉ đạo, và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “về công tác dân số trong tình hình mới”.

### **3. Các hoạt động khác**

Trên cơ sở đề nghị của Tổ Biên tập lĩnh vực kinh tế - xã hội thuộc Tiểu ban Văn kiện để có thêm thông tin xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã đăng ký nghiên cứu chuyên đề chuyên sâu với Tổ Biên tập lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhằm đóng góp vào báo cáo chính trị, văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi nghiên cứu, Ban đã ban hành Báo cáo kết quả gửi Tổ Biên tập. Ngoài ra còn tham dự các hội nghị và tham gia nhiều ý kiến với Tổ Biên tập, với Tiểu ban Văn kiện.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật, Ban đã tham gia các hoạt động theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; chủ động làm tốt công tác phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, các ngành, các cấp có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ; giúp Đảng đoàn HĐND tỉnh tham gia ý kiến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chính quyền trong việc xây dựng một số chính sách trên địa bàn tỉnh; tham gia các hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo Luật do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức; tham dự đầy đủ các cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh và phiên họp UBND tỉnh; dự các cuộc họp Tỉnh ủy theo yêu cầu; tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2020; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

### **4. Đánh giá chung**

Ban đã tích cực chủ động thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo luật định và phân công của Thường trực HĐND tỉnh. cơ bản hoàn thành

chương trình, nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020; thường xuyên thu thập thông tin, nắm bắt thực tiễn phục vụ cho hoạt động thẩm tra của Ban đảm bảo chất lượng, hiệu quả; chủ động trong việc điều hành các hoạt động của Ban; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ luôn đảm bảo đúng quy trình, theo quy định của luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Văn hoá - Xã hội còn một số hạn chế: Do dịch bệnh Covid-19, chương trình giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm của Ban không thể thực hiện được, phải chuyển thực hiện vào 6 tháng cuối năm 2020. Một số ủy viên của Ban hoạt động kiêm nhiệm và giữ chức vụ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh nên chưa bố trí nhiều thời gian tham gia hoạt động thẩm tra của Ban.

## **II - KIẾN NGHỊ**

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan chuyên môn, các đơn vị, tổ chức rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện hiện nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn; kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị của Ban sau các cuộc giám sát.

## **III - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

1. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Luật và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

2. Thực hiện hiệu quả chương trình công tác, chương trình giám sát trong những tháng còn lại của năm 2020: Chủ trì tổ chức thực hiện giám sát 02 chuyên đề trong chương trình giám sát của Ban về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chính sách đối với việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em; các đối tượng bảo trợ xã hội; công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội đang còn hiệu lực thực hiện; về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hoạt động giám sát của Ban đảm bảo đúng quy định của Luật. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị tích cực giải quyết các nội dung kiến nghị sau giám sát của Ban. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với các Ban giúp HĐND tỉnh và Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại UBND và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.


3. Nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp của HĐND tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2020 và thẩm tra, xem xét các nội dung UBND tỉnh trình, xin ý kiến giải quyết nhiệm vụ phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh phân công. Phân công các thành viên Ban tham gia nghiên cứu dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án ngay từ khâu chuẩn bị, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh trong những tháng còn lại của năm 2020.

4. Nâng cao chất lượng thẩm tra và giám sát kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri. Thông qua các hoạt động của Ban và tiếp xúc cử tri, chủ động đề xuất nội dung chất vấn, giám sát tập trung vào các vấn đề bất cập, bức xúc, những vấn đề xã hội và cử tri quan tâm.

5. Tích cực đóng góp ý kiến vào các dự án luật thuộc lĩnh vực của Ban do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ủy ban và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức. Tham gia các hoạt động, các cuộc họp, hội nghị của Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Duyên Hải Bắc bộ và của tỉnh, các huyện tổ chức.

6. Tăng cường phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan hữu quan; trao đổi kinh nghiệm công tác với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND các tỉnh, thành phố thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Trên đây là kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận 

- TTHĐND tỉnh (b/c);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT. 